



ประกาศโรงเรียนมหाराช”ประชานิมิต”

เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

ด้วยหลักการการมีส่วนร่วมเป็นกลไกหนึ่งในหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งการตรวจสอบ การทำงานของภาครัฐสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่บัญญัติให้ประชาชน มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานของโรงเรียน มหाराช”ประชานิมิต” ที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของ ทุกภาคส่วน โรงเรียนจึงได้กำหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ดังนี้ ข้อ ๑ ในประกาศนี้

“โรงเรียน” หมายถึง โรงเรียน มหाराช”ประชานิมิต”

“ผู้อำนวยการ” หมายถึง ผู้อำนวยการโรงเรียน มหाराช”ประชานิมิต”

“ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน” หมายถึง ครูเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง และนักเรียนปัจจุบัน
ของโรงเรียน มหाराช”ประชานิมิต”

“ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก” หมายถึง ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนเก่าของ
โรงเรียน มหाराช”ประชานิมิต”

“ครู” หมายถึง ครูของโรงเรียน มหाराช”ประชานิมิต”

“เจ้าหน้าที่” หมายถึง เจ้าหน้าที่ของโรงเรียน มหाराช”ประชานิมิต”

“ลูกจ้าง” หมายถึง ลูกจ้างของโรงเรียน มหाराช”ประชานิมิต”

“นักเรียน” หมายถึง นักเรียนของโรงเรียน มหाराช”ประชานิมิต”

ข้อที่ ๒ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ผู้อำนวยการมอบหมายเผยแพร่ให้ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น คำแนะนำและข้อเสนอแนะในเชิงสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน ของโรงเรียน ได้แก่

(๑) หนังสือส่งไปรษณีย์ได้ที่ ผู้อำนวยการโรงเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์” เลขที่ ๖๐/ ๑๐ หมู่ ๒ ตำบล หัวไผ่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๕๐

(๒) ทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๓๕- ๓๘๙๑๓๑

(๓) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ maharatprachanimit@hotmail.com

(๔) เว็บไซต์ของโรงเรียน [http:// prachanimit.ac.th](http://prachanimit.ac.th)

ข้อที่ ๓ ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ผู้อำนวยการมอบหมายให้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ โรงเรียนอย่างถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐาน อาทิ การกิจหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ทำเนียบผู้บริหาร อำนาจหน้าที่แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ๔ ปี แผนปฏิบัติราชการประจำปี โครงการ/ กิจกรรม และงบประมาณรายจ่ายประจำปี ผ่านช่องทางที่เหมาะสม อาทิ เว็บไซต์ของโรงเรียน ตัดประกาศ และ หรือสำเนาเอกสาร ภายหลังจากการเผยแพร่ข้อมูลของโรงเรียนให้รายงานสรุปผลการดำเนินการ ต่อผู้อำนวยการ

ข้อที่ ๔ โรงเรียนจัดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในได้ให้ความคิดเห็น คำแนะนำ และข้อเสนอแนะ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของโรงเรียน โดยจัดการประชุม ครูเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ประจำเดือน

ข้อที่ ๕ โรงเรียนจัดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมีโอกาสให้ความคิดเห็น คำแนะนำ และ ข้อเสนอแนะ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของโรงเรียน โดยโรงเรียนอนุญาตให้สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ ผู้ปกครองเครือข่าย และชมรมนักเรียนเก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ ใช้สถานที่ใน โรงเรียนเป็นที่ประชุมได้

ข้อที่ ๖ ให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ผู้อำนวยการมอบหมายให้จัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้ง ภายในและภายนอก เพื่อที่โรงเรียนจะได้รับฟังข้อแสดงความคิดเห็น คำแนะนำ และข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของโรงเรียน ได้แก่

(๑) การประชุมครูเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ประจำเดือน

(๒) การประชุมของสมาคมผู้ปกครองและครูมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์

(๓) การประชุมของผู้ปกครอง ก่อนเปิดภาคเรียน

(๔) การประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาของ โรงเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง

(๕) การประชุมของส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามที่โรงเรียนกำหนด

ข้อที่ ๗ ภายหลังจากการประชุมตามข้อที่ ๕ แล้วเสร็จ ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ ผู้อำนวยการมอบหมายรายงานสรุปผลการประชุมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวเสนอโรงเรียน เพื่อที่จะได้ ดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้องต่อไป

หากที่ประชุมข้างต้นให้ความคิดเห็น คำแนะนำและข้อเสนอแนะที่โรงเรียนเห็นว่ามีความ
จำเป็นต้องดำเนินการเร่งด่วน ให้รายงานต่อผู้อำนวยการโดยเร็ว
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ

ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายสมชาย คำรักษ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนนมหาราช”ประชานิมิต”